

KỶ HỢP THỦ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thủ tư, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 7/11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường đối với 2 dự thảo Nghị quyết về "Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk" và "Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá".

Đây là lần đầu tiên Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho đơn vị cấp thành phố thuộc tỉnh, cấp huyện. Qua thảo luận, đa số ý kiến các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết để thể chế hóa chủ trương của Đảng, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển thành phố Buôn Ma Thuột nhanh và bền vững, trở thành cực tăng trưởng có tác động lan tỏa tới các tỉnh trong khu vực. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần nhắc thêm về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, bổ sung thêm các chính sách để thực hiện mục tiêu trong Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị...

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, các ý kiến thiết ban hành Nghị quyết với 5 chính sách. Việc ban hành Nghị quyết nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân mua xe muốn sở hữu biển số xe theo mong muốn, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời cũng trên cơ sở đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế về đấu giá biển số xe hoặc tự chọn biển số xe theo sở thích.

Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện rõ quan điểm, đi thẳng vào vấn đề, có phương án đề xuất cụ thể vào các nội dung như: về tên gọi của đấu thầu nghị quyết; biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, trường hợp chỉ có 1 người đăng ký tham gia đấu giá, 1 người tham gia đấu giá và 1 người trả giá; giá khởi điểm và về quyền, nghĩa vụ của người trúng đấu

giá, người nhận chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế biển số theo xe...

Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin "nơi sinh" trên hộ chiếu.

Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì phiên thảo luận tại Tổ 15 gồm đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa.

Tham gia thảo luận, các đại biểu cho biết, Luật Giá năm 2012 được ban hành đã tạo căn cứ pháp lý quan trọng trong quản lý nhà nước về giá theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự do kinh doanh, tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, Luật đã bộc lộ một số hạn chế cần kịp thời sửa đổi. Các đại biểu cho rằng có nhiều đạo luật khác cũng đang quy định nội dung về quản lý giá (như lĩnh

vực đất đai, y tế, đấu thầu, xây dựng...). Đây cũng là đạo luật liên quan đến nhiều điều ước quốc tế, gắn với hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh thương mại... Vì vậy, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo xác định rõ giới hạn phạm vi điều chỉnh của Luật này; mối quan hệ với các đạo luật liên quan theo hướng không trùng lặp, mâu thuẫn dẫn đến xung đột pháp luật. Việc quản lý giá trong một số lĩnh vực đặc thù như đất đai, y tế... ngoài việc tuân thủ Luật này cũng sẽ được điều chỉnh bởi các luật khác như Luật Đất đai, Luật Khám bệnh, chữa bệnh...

Đối với việc sửa đổi Luật Đấu thầu, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành; nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng đấu thầu hình thức; cắt bỏ một số thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt ở cấp trung gian không cần thiết; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ trách nhiệm trong đấu thầu; bảo đảm tính thống nhất, đồng

bộ của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; phòng, chống hiệu quả gian lận, tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đấu thầu.

Về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin "nơi sinh" trên hộ chiếu, các đại biểu nhất trí với tờ trình của Chính phủ về đánh giá tác động của việc bổ sung thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu, đồng thời cho rằng: Việc bổ sung thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu sẽ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp ổn định, lâu dài cho công dân Việt Nam khi thực hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước. Việc này không làm phát sinh thủ tục hành chính và không gây tổn kém cho công dân vì thông tin "nơi sinh" là thông tin bắt buộc trong mẫu tờ khai hộ chiếu, giấy thông hành hiện nay, được cấp ngay từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh nên không phải thay đổi tờ khai hoặc khai báo bổ sung.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cũng như các cam kết của lãnh đạo tỉnh đối với việc hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư và triển khai đầu tư tại Thái Bình.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, Thái Bình với lợi thế có quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp lớn với 8 khu công nghiệp và 49 cụm công nghiệp đã hình thành trên địa bàn 8 huyện, thành phố với tổng diện tích khoảng gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và đã có cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón nhà đầu tư. Đặc biệt nổi bật và hấp

dẫn là Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập với diện tích 30.583ha, 22 khu công nghiệp diện tích 8.020ha đất công nghiệp. Hạ tầng kỹ thuật giao thông có nhiều thuận lợi: Tuyến đường bộ ven biển rút ngắn khoảng cách từ Thái Bình đến sân bay Cát Bi - Hải Phòng còn khoảng 35km, đến cảng Lạch Huyện còn 50km; quốc lộ 10 nối Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng; tuyến đường Thái Bình - Hà Nam; tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đặc biệt tuyến đường cao tốc đi qua Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình sẽ được khởi công trong thời gian tới,

tạo nên mạng lưới giao thông liên kết vùng hoàn chỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư, đồng hành với nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hành chính, kể cả những thủ tục thuộc thẩm quyền của trung ương, tỉnh Thái Bình đang tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực... Đặc biệt, tỉnh đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển sẽ làm thay các thủ tục đầu tư, hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thủ tục đầu tư.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Đại sứ quán

và cá nhân đồng chí Nguyễn Đức Minh tiếp tục hỗ trợ Thái Bình, giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Thái Bình, giúp tỉnh thúc đẩy ký kết hợp tác hữu nghị với tỉnh Yamanashi và giới thiệu địa phương của Nhật Bản phù hợp để Thái Bình xúc tiến hợp tác hữu nghị.

Phó Đại sứ Nguyễn Đức Minh đánh giá cao tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách thu hút đầu tư của Thái Bình, đặc biệt là Khu kinh tế Thái Bình đang nổi lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư trong cả nước, được nhiều đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận. Phó Đại sứ chia sẻ với các thành viên đoàn công tác của tỉnh về nhu cầu đầu tư, những vấn đề mà doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang quan tâm trong quá trình đầu

tư tại nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cam kết luôn đồng hành cùng tỉnh Thái Bình trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phối hợp trong hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động, kết nối các doanh nghiệp, các hội đoàn tại Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình. Các thành viên Đại sứ quán sẵn sàng phối hợp với tỉnh, các doanh nghiệp của Thái Bình tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Bình bảo đảm hiệu quả, bền vững. Phó Đại sứ Nguyễn Đức Minh tin tưởng chuyên xúc tiến đầu tư lần này của tỉnh sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữa Thái Bình và Nhật Bản ngày càng phát triển.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Các đoàn thể đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho 20 hộ vay trên 500 triệu đồng để phát triển kinh tế. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong tổng dân số ước đạt 75 triệu đồng; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, không còn hộ nghèo. Các câu lạc bộ dân vũ, văn nghệ, bóng đá, bóng bàn, tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông được thành lập và duy trì hoạt động đều đặn giúp các phong trào, hoạt động của tổ dân phố ngày càng phát triển. Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài với số tiền ủng hộ quỹ khuyến học đạt hơn 6,6 triệu đồng, ủng hộ hoạt động vui đón Tết cổ truyền dân tộc cho các cháu thiếu nhi 14 triệu đồng. Đặc biệt, em Đặng Lê Nguyễn Vũ là học sinh đầu tiên của tỉnh Thái Bình vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã mang lại vinh dự, tự hào cho nhân dân trong tổ dân phố Nhân Cầu 3 và huyện Hưng Hà. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tổ dân phố được bảo đảm. Hàng năm, qua

bình xét, tổ dân phố Nhân Cầu 3 có trên 98% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban công tác mặt trận cũng như nhân dân tổ dân phố Nhân Cầu 3 trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đồng chí đề nghị thời gian tới Ban công tác mặt trận tổ dân phố Nhân Cầu 3 tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động hiệu quả, thiết thực hơn nữa. Các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên; tín chấp với các ngân hàng giúp đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; quan tâm chăm lo cho hội cận nghèo, gia đình chính sách, người có công. Nhân dân trong tổ dân phố nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh. Cấp

ủy, chính quyền huyện Hưng Hà tạo điều kiện để MTTQ các cấp triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động thu hút đồng bào các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Hà đã trao quà cho hội cận nghèo, các gia đình chính sách, người có công tổ dân phố Nhân Cầu 3.

* Chiều ngày 7/11, thôn Tây Sơn, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh tới dự.

Thôn Tây Sơn hiện có 361 hộ với hơn 1.150 nhân khẩu. Toàn thôn có 14 gia đình chính sách, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, kinh doanh, buôn bán nhỏ. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các đoàn thể chính trị - xã hội trong thôn đã tích cực giúp đỡ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, tham gia các phong trào của địa phương.

Thôn hiện có 20 hộ kinh doanh, buôn bán, trên 200 lao động tham gia dịch vụ xây dựng, 1 cơ sở may mặc tạo việc làm cho 30 lao động địa phương. Số hộ khá, giàu tăng, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm, hơn 95% gia đình có nhà mái bằng 2 tầng, hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm với 120 cháu được khen thưởng. Qua bình xét, thôn Tây Sơn có trên 92% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả cán bộ và nhân dân thôn Tây Sơn đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đồng chí đề nghị thời gian tới Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục vận động các gia đình, dòng họ chấp hành

ng nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" bằng những hành động thiết thực, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhân dân trong thôn tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban công tác mặt trận thôn quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc trong thôn như vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và thành phố Thái Bình đã tặng quà hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

THÁI THỤY

Khám tuyến nghĩa vụ quân sự năm 2023

Từ ngày 7 - 11/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Thái Thụy tổ chức khám tuyến

NVQS năm 2023 cho các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.



Công dân xã Thụy Việt (Thái Thụy) tham gia khám tuyến nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Qua rà soát, tổng nguồn trong diện gọi nhập ngũ của huyện là 2.991 công dân, sau quá trình sơ tuyển tại các xã, thị trấn, số điều kiện khám huyện là 2.100 công dân.

Hội đồng NVQS huyện tổ chức khám tuyến tại 2 địa điểm: Trạm Y tế xã Thụy Phong và Trạm Y tế xã Thái Xuyên. Để bảo đảm đúng quy trình,

an toàn về người, phương tiện và công tác phòng, chống dịch bệnh, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo thực hiện giám sát chéo giữa các ngành quân sự, công an, y tế trong quá trình làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trong khu vực và trong môi trường phòng khám. Ngay trong ngày đầu, quân số lên khám tuyến với chất lượng bước đầu đạt tỷ lệ khá. Để bảo đảm chỉ tiêu giao quân, huyện Thái Thụy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nắm chắc số nam thanh niên vắng mặt chưa tham gia khám tuyến để phối hợp với gia đình vận động trở về địa phương thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện khám bù, khám vét theo kế hoạch, đồng thời quản lý chặt chẽ thanh niên đủ điều kiện sức khỏe sau khám tuyến.

MINH HƯNG

THỐNG NHẤT GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

ngành, địa phương trong rà soát, đưa vào danh mục dự án cần thu hồi đất cũng như tham gia ý kiến về xác định giá đất dự kiến của các dự án theo đúng thời hạn; cung cấp đầy đủ số lượng và thông tin các khu đất đấu giá thanh công...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc thuộc thẩm quyền cho phép bảo đảm tạo điều kiện tốt nhất, hiệu quả cao nhất trong thực hiện công việc được giao và cần sớm thống nhất ban hành quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu. Đồng chí thống nhất một số nội dung, công việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án nhà ở thương mại trong thời gian tới.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH BẾ MẠC NGÀY HỘI THỂ THAO NĂM 2022

Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình vào tổ chức bế mạc ngày hội thể thao năm 2022.

Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình hiện có trên 5.000 công nhân, hoạt động trong lĩnh vực dây dẫn điện cho ô tô. Sau hơn 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động chăm lo cho người lao động cũng bị ảnh hưởng, do đó ngay khi dịch được kiểm soát Công đoàn đã tham mưu lãnh đạo Công ty tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho người lao động. Ngày hội thể thao năm nay thu hút hơn 400 vận động viên đến từ các xưởng sản xuất, thi đấu 5 môn: bóng đá nam, nữ; kéo co; nhảy bao bố; nhảy dây. Sau hơn 1 tháng thi đấu (1/10 - 6/11), các trận thi đấu chung kết ở các môn diễn ra kịch tính với sự cổ vũ của hàng nghìn công nhân lao động. Bế mạc ngày hội, ban tổ chức trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc.

Ngày hội thể thao được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, tạo sự gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, duy trì việc làm ổn định cho người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 7/11

Thế giới: Hơn 637,8 triệu người đã mắc Covid-19. Tính đến chiều ngày 7/11, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 637,8 triệu ca, trong đó hơn 6,6 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Ghi nhận 365 ca mắc Covid-19 mới trong ngày. Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 7/11, cả nước ghi nhận 365 ca mắc Covid-19 mới. Đến nay, cả nước đã thực hiện tiêm được hơn 262,3 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, gần 120 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân Covid-19 nặng đang phải thở oxy là 54 bệnh nhân.

Thái Bình: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,36%

Ngày 6/11, không có bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện điều trị. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 6 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 6/11, Thái Bình đã thực hiện tiêm được gần 4.274.790 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,36%; tỷ lệ trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt hơn 62,6%; tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 85,64%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 54,11%.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo:

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, mức phí tham gia đấu giá:

- Tài sản là phương tiện vận tải thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư tại Xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình (khu đất Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình)
- Diện tích: Tổng diện tích khu đất là 14.070,5m², trong đó:
 - + Đất ở liên kết (không chung hệ kết cấu): 7.263,34m²;
 - + Đất cây xanh: 382,98m²;
 - + Đất giao thông: 5.441,05m².
 - + Đất bãi đỗ xe: 456,09m²;
 - + Đất hạ tầng kỹ thuật: 527,04m².
- * **Giá khởi điểm: 21.417.949 đồng/m² (Hai mươi mốt triệu, bốn trăm mười bảy nghìn, chín trăm bốn mươi chín đồng một mét vuông).**
- Giá trúng đấu giá: Là giá trả cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm).
- Số tiền người trúng đấu giá phải nộp: Là giá trúng đấu giá nhân với diện tích đất ở là: 7.263,34m².
- Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật.
- Khoản tiền đặt trước
- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá**
- Từ ngày 10/11/2022 đến ngày 24/11/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ: Số 6, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Kính mời các khách hàng có nhu cầu đến tham gia đấu giá.**
- Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH THÁI BÌNH